

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.51 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.45-30.55

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.51 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.45 แนวโน้มแข็งค่าจากผู้ส่งออกอาจทยอยขายเงินดอลลาร์ต่อในสัปดาห์นี้ทำให้บาทอ่อนค่าได้ยากบวกกับแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำอาจหนุนให้เงินบาทแข็งค่าตามได้ คาดกรอบวันนี้ 30.45-30.55

*นายจิตติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.51 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยในช่วงสัปดาห์นี้ เชื่อว่าตลาดการเงินจะมีความผันผวนสูงหลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเร็ว

*แม้โดยรวมปัจจัยดังกล่าวจะเป็นบวกกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ (EM) มากกว่าลบ เพราะมีการประชุม FOMC ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยรออยู่ แต่ก็ต้องตามดูว่าปัญหาจะลุกลามไปเป็นความเสี่ยงสงครามที่อาจส่งผลให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) และพลิกกลับไปถือดอลลาร์หรือไม่

*สำหรับเงินบาทมองว่าผู้ส่งออกจะทยอยขายเงินดอลลาร์ต่อในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนได้ยาก ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำซึ่งอาจหนุนให้เงินบาทแข็งค่าเร็วได้ด้วยเช่นกัน

*คาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.45-30.55 บาท/ดอลลาร์ และคาดการณ์รายสัปดาห์ที่ระดับ 30.25-30.75 บาท/ดอลลาร์

*ด้านภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนสัปดาห์นี้กลับมามีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์โรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ช่วงที่เหลือของสัปดาห์ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ต้องตามติดอีกหลายอย่าง

*เริ่มวันจันทร์ สำนักงานสถิติจีนจะรายงานยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) ที่คาดว่าจะขยายตัว 5.6% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) จะโตราว 7.9% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะชะลอลดตัวลงแตะระดับ 5.2% สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงเรื่อยๆ

*ส่วนในวันพฤหัสบดี ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ที่ตลาดคาดว่าจะ“คง”อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Balance Rate) ที่ระดับ -0.10% พร้อมทั้งคงเป้าหมายกรอบบอนด์ยีลด์อายุ 10ปี ที่ระดับ -0.2 % ถึง 0.2%

*ขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ก็คาดว่าจะมีการ “ลด” อัตราดอกเบี้ยต่ออีก 0.25% ไปที่ระดับ 1.75%-2.00% ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนั้น เราเชื่อว่าคณะกรรมการเฟดจะปรับมุมมองเศรษฐกิจระยะสั้น อย่าง GDP ปี 2019 ลงมาที่ระดับ 2.00% อย่างไรก็ตามเฟดอาจไม่ปรับลดเป้าหมายดอกเบี้ยระยะยาวลงจาก 2.50% เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ยังถูกมองเป็นการปรับสมดุลระยะสั้น อาจทำให้ตลาดผิดหวังเล็กน้อย

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.10 วันศุกร์ 98.36

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 400.42 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 12,956.11 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.427 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้